

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอื่น ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 86/2 อาคารสัมมากรเพลส ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร สาขาซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 7/3 ถนนปภังกรสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 คือ บริษัท เพทโร-อินสตรูเมนต์ จำกัด โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 19.72 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ

1.2 ข้อสมมติฐานทางการบัญชี

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20.5 ตั้งแต่ปี 2552 บริษัทฯมีข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องที่สำคัญกับผู้ขายวัตถุดิบรายหลักของบริษัทฯ ซึ่งได้หยุดส่งวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ทำให้บริษัทฯต้องหยุดการผลิตเพราะไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบหลักดังกล่าวจากผู้ขายรายอื่น บริษัทฯยังบางบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯต้องหยุดดำเนินการ และเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯหยุดประกอบกิจการ โรงกลั่นน้ำมันที่จังหวัดระยองอย่างถาวร กลุ่มบริษัทฯจึงมีขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจ โรงกลั่นน้ำมันตั้งแต่หยุดการผลิตในปี 2555 ต่อมา ในเดือนมีนาคม 2559 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากได้มีคำชี้ขาดให้ผู้ขายวัตถุดิบรายหลักดังกล่าว (คู่พิพาท) ชำระค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญา กับบริษัทฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้บริษัทฯได้รับชดเชยค่าเสียหายจำนวนหนึ่งซึ่งคู่พิพาทได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าวต่อศาลแพ่ง และบริษัทฯได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการข้างต้น และในเดือนกันยายน 2562 ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้คู่พิพาทชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและบริษัทฯได้ยื่นขอบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลแพ่งแล้ว ซึ่งคู่พิพาทไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาและจะใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกาตามกฎหมายต่อไป แม้ว่าในปัจจุบัน ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญบางประการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทฯจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ลดลงเนื่องจากแผนงานของฝ่ายบริหารในการเพิ่มศักยภาพในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและการดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กลุ่มบริษัทฯมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

หมุนเวียนเป็นจำนวนเงิน 744 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 1,392 ล้านบาท) ซึ่งหนี้สินหมุนเวียนดังกล่าวได้รวมหนี้สินที่ยังเป็นข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องกับผู้ขายวัตถุดิบรายหลักของบริษัทฯ ซึ่งในเดือนเมษายน 2560 คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดให้บริษัทฯ ต้องชำระค่าวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดีวสูงสุดท้ายแก่ผู้ขายวัตถุดิบรายหลักดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับคำชี้ขาดดังกล่าว และบริษัทฯ ใช้สิทธิตามกฎหมายในการยื่นคำร้องขอให้ศาลแพ่งมีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ต่อมาในเดือนมีนาคม 2562 ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งผู้ขายวัตถุดิบไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษา และได้ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกาแล้วในเดือนสิงหาคม 2562 ณ ปัจจุบันผลของข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทฯ หากผลของคดีความดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ

1.3 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษัทฯ เลื่อนนำเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจำปี

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่น่าเสนอครั้งล่าสุด ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจำปีล่าสุด

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

1.4 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) และได้จัดทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกี่ยวกับบริษัทย่อยในระหว่างงวดปัจจุบัน

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

กลุ่มบริษัทฯ ได้นำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบใหม่ ซึ่งแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
- ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

- ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
- ฉบับที่ 19 เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงผลการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานนี้มาถือปฏิบัติ

1.6 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยกเว้น เรื่องที่เกี่ยวกับการรับรู้รายการ ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายแสดงมูลค่าตามราคาตามบัญชีหรือมูลค่ายุติธรรมหลังหักต้นทุนในการขายแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

บริษัทฯ จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายไม่ใช่จากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป โดยสินทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีไว้เพื่อขายในทันทีในสภาพปัจจุบันและการขายต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก ผู้บริหารต้องผูกมัดกับการขายสินทรัพย์และการขายดังกล่าวคาดว่าจะเข้าเงื่อนไขในการรับรู้รายการเป็นการขายที่สมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับจากวันที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

การประมาณรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการขายสินทรัพย์ โดยคำนึงถึงมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์ วิธีการขาย สภาพของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายรวมถึงความต้องการในตลาดของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย เป็นต้น

สินค้าแฉกฟรี

บริษัทย่อยมีการแจกสินค้าฟรีแก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าครบตามที่กำหนด โดยบันทึกต้นทุนของสินค้าแฉกฟรีเป็นต้นทุนขายเมื่อส่งมอบสินค้า จากเดิมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย

2. การจัดประเภทรายการจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.5 (ก) กลุ่มบริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยกิจการได้จัดประเภทรายการในงบการเงินของงวดก่อนที่เป็นข้อมูลแสดงเปรียบเทียบใหม่

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการในงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยไม่มีผลกระทบต่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิ หรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่เคยรายงานไว้ แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561		
	ตามมาตรฐาน		ตามมาตรฐาน
	ตามนโยบาย	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	การรายงานทาง
	การบัญชีเดิม		การเงิน ฉบับที่ 15
งบกำไรขาดทุน			
กำไรขาดทุน			
ต้นทุนขาย	796,483	3,481	799,964
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	19,856	(3,481)	16,375
กำไรสำหรับงวด	24,993	-	24,993

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561		
	ตามมาตรฐาน		ตามมาตรฐาน
	ตามนโยบาย	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	การรายงานทาง
	การบัญชีเดิม		การเงิน ฉบับที่ 15
งบกำไรขาดทุน			
กำไรขาดทุน			
ต้นทุนขาย	2,090,273	9,241	2,099,514
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	55,119	(9,241)	45,878
ขาดทุนสำหรับงวด	(18,184)	-	(18,184)

3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	35	35	-	-
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	35	35	-	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	26,171	31,411	-	-
3 - 6 เดือน	657	501	-	-
6 - 12 เดือน	315	143	-	-
มากกว่า 12 เดือน	12,237	12,460	-	-
รวม	39,380	44,515	-	-
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(11,410)	(11,606)	-	-
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	27,970	32,909	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	28,005	32,944	-	-
ลูกหนี้อื่น				
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	863	1,845	3,901
รายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,978	914	23	46
อื่น ๆ	9,108	9,775	3	3
รวม	11,086	11,552	1,871	3,950
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(5,655)	(5,627)	-	-
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	5,431	5,925	1,871	3,950
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	33,436	38,869	1,871	3,950

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2562	2561	2562	2561
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย				
(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
ดอกเบี้ยรับ	-	-	6,070	4,975
รายได้อื่น - การให้บริการอื่น	-	-	673	672
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม				
ขายสินค้า	47	62	-	-
ค่าเช่าที่ดิน	217	234	-	-
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	696	577	57	57
ค่าใช้จ่ายอื่น	550	508	53	66
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ค่าใช้จ่ายอื่น	42	59	42	59
รายการธุรกิจกับผู้บริหารและกรรมการ				
ค่าที่ปรึกษา	-	300	-	300

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2562	2561	2562	2561
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย				
(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
ดอกเบี้ยรับ	-	-	15,689	17,202
รายได้อื่น - การให้บริการอื่น	-	-	2,056	2,067
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม				
ขายสินค้า	139	171	-	-
เงินปันผลรับ	53,179	31,235	53,179	31,235
ดอกเบี้ยรับ	1,836	-	1,836	-
ค่าเช่าที่ดิน	697	687	-	-
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	2,087	1,731	170	170
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,707	1,423	168	214
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ค่าใช้จ่ายอื่น	151	162	151	162
รายการธุรกิจกับผู้บริหารและกรรมการ				
ค่าที่ปรึกษา	-	900	-	900

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	ราคาขายอิงตามราคาตลาด
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ 2.92 - 5.00 ต่อปี
รายได้อื่น	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าที่ดินและอาคารสำนักงาน	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาตามสัญญา
ค่าที่ปรึกษา	ราคาตามสัญญา

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 3)				
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทร่วม	35	35	-	-
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	35	35	-	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	1,845	3,038
บริษัทร่วม	-	863	-	863
รวมลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	863	1,845	3,901
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	319,188	319,188
บริษัทร่วม	-	100,000	-	100,000
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	100,000	319,188	419,188
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(319,188)	(319,188)
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	100,000	-	100,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	145,000	145,000
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4,500	4,500	4,500	4,500
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,500	4,500	149,500	149,500
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(4,500)	(4,500)	(4,500)	(4,500)
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	-	145,000	145,000
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทร่วม	241	224	19	27
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	15	15	15	15
รวมเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	256	239	34	42

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีการเคลื่อนไหวดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ ณ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ ณ
	วันที่ 31 ธันวาคม			วันที่ 30 กันยายน
2561	ระหว่างงวด	ระหว่างงวด	2562	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	100,000	-	(100,000)	-
รวม	100,000	-	(100,000)	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว				
บริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	4,500	-	-	4,500
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(4,500)	-	-	(4,500)
สุทธิ	-	-	-	-

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ ณ
	วันที่ 31 ธันวาคม			วันที่ 30 กันยายน
2561	ระหว่างงวด	ระหว่างงวด	2562	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัท เพียวไบโอโอดีเซล จำกัด	319,188	-	-	319,188
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	100,000	-	(100,000)	-
รวม	419,188	-	(100,000)	319,188
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(319,188)	-	-	(319,188)
สุทธิ	100,000	-	(100,000)	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว				
บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	145,000	-	-	145,000
บริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	4,500	-	-	4,500
รวม	149,500	-	-	149,500
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(4,500)	-	-	(4,500)
สุทธิ	145,000	-	-	145,000

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น จำนวนเงินรวม 464 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทรวมเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินและสัญญา กู้เงินระยะสั้น จำนวนเงินรวม 564 ล้านบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.92 - 3.50 ต่อปี (31 ธันวาคม 2561: ร้อยละ 2.95 - 5.00 ต่อปี) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท เพียวไป โอดีเซล จำกัด ค่าประกันโดยการจดจำนองที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและถังน้ำมัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดประเภท เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทเพียวพลังงานไทย จำกัด จำนวนเงิน 145 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาว เนื่องจากมีความตั้งใจที่จะไม่เรียกคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวภายในหนึ่งปี

บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมบริษัท เพียวไป โอดีเซล จำกัด (PBC) ทั้งจำนวนเนื่องจากบริษัทฯ คาดว่าสินทรัพย์ของ PBC จะไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได้หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมแก่ PBC อย่างไรก็ตาม ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 PBC ได้ชำระดอกเบี้ยแก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 13 ล้านบาท (2561: 14 ล้านบาท) เนื่องจาก PBC มีรายได้จากการให้เช่าที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและ ถังน้ำมัน

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด (KPEG) เป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมดังกล่าว ทั้งจำนวนเนื่องจากบริษัทฯ คาดว่าสินทรัพย์ของ KPEG จะไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้และเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทดังกล่าว

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2562	2561	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	2,493	2,311	1,623	1,303
ผลประโยชน์หลังออกจากรางาน	115	110	67	66
รวม	2,608	2,421	1,690	1,369

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2562	2561	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	8,005	7,239	5,401	4,215
ผลประโยชน์หลังออกจากรางาน	746	329	202	199
รวม	8,751	7,568	5,603	4,414

5. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินค้ำสำเร็จรูป	78,142	77,128	(16,902)	(15,253)	61,240	61,875
วัสดุสิ้นเปลือง	2,776	2,776	(2,776)	(2,776)	-	-
รวม	80,918	79,904	(19,678)	(18,029)	61,240	61,875

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินค้ำสำเร็จรูป	7,055	7,055	(7,055)	(7,055)	-	-
วัสดุสิ้นเปลือง	2,776	2,776	(2,776)	(2,776)	-	-
รวม	9,831	9,831	(9,831)	(9,831)	-	-

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 กลุ่มบริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวนเงิน 1.6 ล้านบาท (2561: 1.5 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

6. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
	2562	2561	2562	2561
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	6,679	7,012	5,146	5,146
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(5,146)	(5,146)	(5,146)	(5,146)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	1,533	1,866	-	-
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(481)	(449)	-	-
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	1,052	1,417	-	-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

7. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

8.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	(หน่วย: พันบาท)								
			งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ				
			มูลค่าตามบัญชี		มูลค่าตามบัญชี		มูลค่าตามบัญชี		มูลค่าตามบัญชี		
ตามวิธีส่วนได้เสีย		ตามวิธีราคาทุน		ตามวิธีส่วนได้เสีย		ตามวิธีราคาทุน					
30 กันยายน		31 ธันวาคม		30 กันยายน		31 ธันวาคม		30 กันยายน		31 ธันวาคม	
2562		2561		2562		2561		2562		2561	
ร้อยละ		ร้อยละ									
บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด	ให้เช่าคลังน้ำมันและกิจการท่าเรือ	ไทย	-	30.00	-	900,112	-	765,878	-	-	900,112
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ไทย	48.25	48.25	785,802	785,802	1,218,251	1,198,276	785,802	785,802	
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม							1,218,251	1,964,154	785,802	1,685,914	
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า							-	(139,000)	-	(151,000)	
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ							1,218,251	1,825,154	785,802	1,534,914	

บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดประเภทรายการเงินลงทุนในบริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13

8.2 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

บริษัท	(หน่วย: พันบาท)							
	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				เงินปันผลที่บริษัทฯ รับ			
สำหรับงวดสามเดือน		สำหรับงวดเก้าเดือน		สำหรับงวดสามเดือน		สำหรับงวดเก้าเดือน		
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
2562		2561		2562		2561		
บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด	(8,386)	(1,239)	(11,423)	45	-	-	31,500	15,750
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	(7,983)	46,657	41,654	30,719	-	-	21,679	15,485
รวม	(16,369)	45,418	30,231	30,764	-	-	53,179	31,235

8.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจำนวนเงิน 499 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 520 ล้านบาท)

8.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด ฝ่ายบริหารได้ใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทดังกล่าว โดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 8 และอัตราเติบโตระยะยาวที่ร้อยละ 1

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน	
	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
			ร้อยละ	ร้อยละ		
บริษัท เทียวไบโอดีเซล จำกัด *	280,000	280,000	100	100	279,999	279,999
บริษัท เทียวพลังงานไทย จำกัด และบริษัทย่อย	140,000	140,000	100	100	140,000	140,000
บริษัท อาร์พีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด *	500	500	100	100	956	956
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย					420,955	420,955
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า					(98,516)	(98,516)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ					322,439	322,439

* ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ได้หยุดดำเนินธุรกิจแล้ว

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 บริษัทฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย

10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
			2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท เทพี เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	ไทย	38,380	38,380	17.46	17.46	5,482	5,482
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า							(5,482)	(5,482)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ							-	-

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 บริษัทฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน	428,440	359,559	7,683	5,088
สินทรัพย์ที่หยุดใช้งาน	981,366	988,937	582,074	584,544
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,409,806	1,348,496	589,757	589,632
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(462,632)	(462,632)	(239,626)	(239,626)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	947,174	885,864	350,131	350,006

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	งบการเงินรวม	กิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	885,864	350,006
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน	102,084	3,291
จำหน่ายระหว่างงวด	(88)	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	(40,686)	(3,166)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	947,174	350,131

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 0.1 ล้านบาท (30 กันยายน 2562: ไม่มี) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 0.1 ล้านบาท (30 กันยายน 2562: ไม่มี)

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จัดจ้างที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและถังน้ำมันซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รวมจำนวนเงิน 100 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 101 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ได้รับจากบริษัทฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
	2562	2561	2562	2561
เงินชดเชยค่าปรับคุณภาพ	26,711	26,711	26,711	26,711
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	19,831	14,387	526	269
ค่าเช่าและค่าตอบแทนการใช้ที่ดินจ่ายล่วงหน้า	128,828	119,560	-	-
เงินมัดจำ	2,869	2,677	207	207
รวม	178,239	163,335	27,444	27,187

ค่าเช่าและค่าตอบแทนการใช้ที่ดินจ่ายล่วงหน้า คือ เงินจ่ายล่วงหน้าที่บริษัทย่อยจ่ายให้กับเจ้าของที่ดิน เพื่อดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน

เงินชดเชยค่าปรับคุณภาพ คือ เงินชดเชยเนื่องจากในไตรมาสที่สามของปี 2549 ผู้ขายวัตถุดิบได้ส่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพผิดไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ โดยมีคุณสมบัติที่ผิดไปจากที่เคยส่งมอบให้บริษัทฯ ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ผ่านมาอย่างกะทันหัน มีผลทำให้บริษัทฯ ต้องจ่ายต้นทุนเพิ่มในการปรับคุณภาพสินค้าตลอดจนค่าเสียหายด้านอื่น ๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 136 ล้านบาท จากการเจรจากับผู้ขายวัตถุดิบ ได้ข้อสรุปว่าผู้ขายวัตถุดิบจะชดเชยค่าปรับคุณภาพให้แก่บริษัทฯ รวม 53 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นค่าเสียหายที่เกิดจากการที่ราคาของสินค้าและวัตถุดิบลดต่ำลงมากอย่างต่อเนื่อง (Inventory Loss) และเนื่องจากส่วนนี้เป็นความเสียหายที่เกิดจากภาวะราคาตลาดโลกที่ทั้งฝ่ายบริษัทฯ และฝ่ายผู้ขายวัตถุดิบต่างต้องแบกรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกัน ผู้ขายวัตถุดิบจึงขอให้ต่างฝ่ายต่างแบกรับภาระ Inventory Loss ของตนเอง บริษัทฯ จึงได้บันทึกบัญชีเงินชดเชยค่าปรับคุณภาพจำนวนนี้ โดยลดต้นทุนขายสำหรับปี 2549 ทั้งจำนวน ทั้งนี้ ผู้ขายวัตถุดิบได้ออกใบลดหนี้ให้บริษัทฯ จำนวนเงิน 26 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน 2549 ส่วนที่เหลือจำนวนเงิน 27 ล้านบาท ผู้ขายแจ้งว่าจะพิจารณาวิธีการชดเชยให้ในภายหลัง

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ต่อมาในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2553 ผู้ขายวัดฤทธิชัยได้ส่งวัดฤทธิชัยที่มีคุณภาพผิดไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายวัดฤทธิชัยอีกครั้ง มีผลทำให้บริษัทฯ ต้องจ่ายต้นทุนเพิ่มในการปรับคุณภาพวัดฤทธิชัยตลอดจนค่าเสียหายด้านอื่น ๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 53 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้เรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวไปยังผู้ขายวัดฤทธิชัยแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ ดังนั้น เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ จึงยื่นคำเสนอซื้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ (ข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 117/2559) เพื่อเรียกร้องให้ผู้ขายวัดฤทธิชัยชดเชยค่าเสียหายจากการปรับปรุงคุณภาพวัดฤทธิชัย เนื่องจากได้ส่งวัดฤทธิชัยที่มีคุณภาพผิดไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายวัดฤทธิชัยในปี 2549 และในระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2553 คิดเป็นจำนวนเงิน 27 ล้านบาท และ 53 ล้านบาท ตามลำดับ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจำนวนเงินดังกล่าว รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้นจำนวนเงิน 117 ล้านบาท ในเดือนเมษายน 2560 ผู้ขายวัดฤทธิชัยได้ยื่นคำคัดค้านแล้ว ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีของคณะอนุญาโตตุลาการ

13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด จำนวน 31.5 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ให้แก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในราคาหุ้นละ 31.75 บาท หรือรวมเป็นจำนวนเงิน 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับชำระเป็นเงินสดจำนวนเงิน 200 ล้านบาท และในวันที่โอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด ให้แก่ผู้ซื้อ บริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นส่วนที่เหลือจำนวนเงิน 800 ล้านบาท เป็นตัวอาวัลมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดประเภทรายการเงินลงทุนในบริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในงบการเงินรวมจำนวนเงิน 584 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ: 749 ล้านบาท) เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินเฉพาะ	
	งบการเงินรวม	กิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	-	-
บวก: โอนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	583,955	749,112
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	583,955	749,112

14. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งค้ำประกันโดยบัญชีเงินฝากประจำจำนวน 6 ล้านบาทพร้อมด้วยคอกเบี้ย คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ (F/D) บวกด้วยร้อยละ 1.25 ต่อปี สำหรับเงินกู้จำนวน 6 ล้านบาทแรก และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ลบด้วยร้อยละ 0.25 ต่อปี สำหรับเงินกู้ส่วนที่เกิน 6 ล้านบาท

15. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้รับการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 400 วัน ในอัตราค่าจ้างสุดท้าย กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 กลุ่มบริษัทฯบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตจำนวน 2.3 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

16. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคำนวณขึ้นจากกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปีที่ประมาณไว้

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล	-	-	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด/ การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(701)	(679)	-	-
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	(701)	(679)	-	-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล	1,346	-	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด/ การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	-	(4,829)	-	-
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน งบกำไรขาดทุน	1,346	(4,829)	-	-

17. การดำเนินงานที่ยกเลิก

ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2562	2561	2562	2561
รายได้	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	823	2,378	823	2,378
รวมค่าใช้จ่าย	823	2,378	823	2,378
ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(823)	(2,378)	(823)	(2,378)

(หน่วย: บาท)

กำไรต่อหุ้น:

ขาดทุนต่อหุ้นสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(0.0006)	(0.0018)	(0.0006)	(0.0018)
--	----------	----------	----------	----------

(หน่วย: พันหุ้น)

จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	1,304,664	1,304,664	1,304,664	1,304,664
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2562	2561	2562	2561
รายได้	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,469	7,158	2,469	7,208
รวมค่าใช้จ่าย	2,469	7,158	2,469	7,208
ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(2,469)	(7,158)	(2,469)	(7,208)

(หน่วย: บาท)

กำไรต่อหุ้น:

ขาดทุนต่อหุ้นสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(0.0019)	(0.0055)	(0.0019)	(0.0055)
--	----------	----------	----------	----------

(หน่วย: พันหุ้น)

จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	1,304,664	1,304,664	1,304,664	1,304,664
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กิจกรรมดำเนินงาน	-	-	-	-
กิจกรรมลงทุน	-	300	-	250
กิจกรรมจัดหาเงิน	-	-	-	-
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	300	-	250

18. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด

19. ส่วนงานดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดำเนินงานที่รายงาน

ข้อมูลรายได้และกำไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานธุรกิจพลังงาน		ส่วนงาน อสังหาริมทรัพย์		รายการปรับปรุงและ ตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
รายได้								
รายได้จากการขายและบริการ								
ให้ลูกค้าภายนอก	1,016	847	-	-	-	-	1,016	847
รวมรายได้	1,016	847	-	-	-	-	1,016	847
ผลการดำเนินงาน								
ขาดทุนของส่วนงาน	(12)	(21)	-	-	-	-	(12)	(21)
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	(8)	(1)	(9)	47	-	-	(17)	46
รายได้อื่น	9	1	-	-	-	-	9	1
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(11)	(21)	(9)	47	-	-	(20)	26
รายได้ภาษีเงินได้	1	1	-	-	-	-	1	1
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(10)	(20)	(9)	47	-	-	(19)	27
ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงาน ที่ยกเลิก	-	(2)	-	-	-	-	-	(2)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	(10)	(22)	(9)	47	-	-	(19)	25

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานธุรกิจพลังงาน		ส่วนงาน อสังหาริมทรัพย์		รายการปรับปรุงและ ตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
รายได้								
รายได้จากการขายและบริการ								
ให้ลูกค้าภายนอก	3,175	2,237	-	-	-	-	3,175	2,237
รวมรายได้	3,175	2,237	-	-	-	-	3,175	2,237
ผลการดำเนินงาน								
ขาดทุนของส่วนงาน	(28)	(57)	-	-	-	-	(28)	(57)
รายได้ทางการเงิน	2	-	-	-	-	-	2	-
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	(11)	-	41	31	-	-	30	31
รายได้อื่น	23	10	-	-	-	-	23	10
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(14)	(47)	41	31	-	-	27	(16)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(1)	5	-	-	-	-	(1)	5
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดจาก การดำเนินงานต่อเนื่อง	(15)	(42)	41	31	-	-	26	(11)
ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงาน ที่ยกเลิก	(2)	(7)	-	-	-	-	(2)	(7)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	(17)	(49)	41	31	-	-	24	(18)

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

20. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

20.1 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาวะผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับการปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันจำนวนเงิน 9.2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 3.0 ล้านบาท)

20.2 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน สัญญาบริการและสัญญาร่วมวิจัยและพัฒนา

กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน อาคาร สถานีบริการน้ำมันและอุปกรณ์ อายุของสัญญา มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปี และสัญญาร่วมวิจัยและพัฒนาซึ่งมีระยะเวลา 3 ปี

กลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาข้างต้น ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

จ่ายชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
	2562	2561	2562	2561
ภายใน 1 ปี	37	29	8	5
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	195	168	-	4
มากกว่า 5 ปี	573	417	-	-

20.3 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อระยะยาว

ก) ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัทย่อย (บริษัท เพียวไป โอดีเซล จำกัด) (PBC) ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไอน้ำกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (GPSC) โดยปริมาณการซื้อขายและราคาเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 15 ปีนับจากวันที่อุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยกำหนดส่งมอบไอน้ำภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 และสามารถต่ออายุได้อีก 5 ปี

ต่อมา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงการวางท่อไอน้ำกับ GPSC เพิ่มเติม โดย GPSC จะดำเนินการก่อสร้างชั้นวางท่อยกระดับและสะพานรับท่อเพื่อวางท่อไอน้ำซึ่งมีค่าก่อสร้างจำนวนเงิน 58 ล้านบาท และ GPSC จะชดเชยผลกระทบจากการที่ไม่สามารถส่งมอบไอน้ำตามสัญญาซื้อขายไอน้ำเป็นจำนวนเงิน 23 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าชดเชยความล่าช้า โดยนำไปหักจากค่าก่อสร้างดังกล่าว จากนั้นบริษัทย่อยจะต้องชำระคืนค่าก่อสร้างและดอกเบี้ยแก่ GPSC ทุกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ 37 และจะชำระให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 72 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีการส่งมอบไอน้ำเชิงพาณิชย์ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ของธนาคารแห่งหนึ่ง

ในเดือนมีนาคม 2560 GPSC ได้ส่งจดหมายแจ้งยกเลิกสัญญาซื้อขายไอน้ำและบันทึกข้อตกลงการวางท่อไอน้ำ โดยอ้างว่า PBC ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว พร้อมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายจำนวนหนึ่ง ต่อมา PBC ได้ส่งจดหมายปฏิเสธการชำระค่าเสียหายดังกล่าว

- ข) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกและสถานีบริการน้ำมัน ปรับเปลี่ยนการบริหารงานสถานีบริการน้ำมัน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เพียว” เป็นสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอสโซ่” เพื่อเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งทางธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทย่อยดังกล่าว ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำมันและใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า “เอสโซ่” กับบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับสถานีบริการน้ำมันของบริษัทย่อยไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 65 สถานี (31 ธันวาคม 2561: 58 สถานี) สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี นับตั้งแต่วันที่แต่ละสาขาเปิดให้บริการภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอสโซ่” ทั้งนี้ บริษัทย่อยยังเป็นผู้ดำเนินงานบริหารสถานีบริการน้ำมันดังกล่าว โดยในสัญญากำหนดให้บริษัทย่อยต้องสั่งซื้อน้ำมันตามปริมาณและราคาตามที่ระบุไว้ในสัญญาตามระยะเวลาดังกล่าว

20.4 การค้าประกัน

- ก) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีหนังสือค้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 227 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 207 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้าประกันเพื่อค้าประกันการจ่ายชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้จำนวนเงิน 225 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 205 ล้านบาท) และเพื่อค้าประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ จำนวนเงิน 2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 2 ล้านบาท)
- ข) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งค้าประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารของบริษัทย่อยของบริษัทย่อยแห่งนั้นในวงเงิน 10 ล้านบาท

20.5 คลังฟองร้องและข้อพิพาททางการค้า

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2538 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิเดิลกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวผลิตโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) โดยปริมาณการซื้อขายและราคาเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็น Evergreen Basis คือไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด โดยมีระยะเวลาช่วงแรก (Primary period) 15 ปี ซึ่งช่วงแรกครบกำหนดในปี 2555 และสัญญาจะต่อเนื่องไปยังช่วงที่ 2 ในลักษณะของ Evergreen Basis โดยอัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 PTT ได้ส่งจดหมายแจ้งขอยกเลิกสัญญาการซื้อขายวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิเดิลกับบริษัทฯ โดยจะขอยกเลิกสัญญาเมื่ออายุสัญญาครบ 15 ปีแรก (Primary period) ในปี 2555 ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้ประพาศึกษาสัญญา และการเลิกสัญญาเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของการทำสัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เห็นว่าสัญญาดังกล่าวไม่สามารถยกเลิกได้เนื่องจากเป็นสัญญาต่างตอบแทนระยะยาว โดยที่ในสัญญาระบุให้บริษัทฯ ต้องเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโรงกลั่นขึ้นมารองรับเพื่อแปรรูปวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิเดิล ซึ่งเป็นสเปกวัตถุดิบที่รับมาจาก PTT เท่านั้น และสัญญาบังคับบริษัทฯ ไม่ให้นำวัตถุดิบไปขายต่อในสภาพเดิมที่รับมาอีกด้วย ดังนั้น ในสัญญาจึงมี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

การระบุว่าป็นสัญญาลักษณะ Evergreen Basis คือ ไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด สัญญาจะมีผลบังคับต่อไปโดยอัตโนมัติเมื่อครบกำหนด 15 ปีแรก (Primary period) และในช่วงต่อ ๆ ไปอีกทั้งการยกเลิกสัญญา จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายหรือในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดสัญญา ซึ่งบริษัทฯ ไม่เคยดำเนินการใด ๆ ผิดจากข้อสัญญาที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าสัญญาดังกล่าวไม่สามารถยกเลิกได้ ในขณะที่ทาง PTT เห็นต่างออกไป บริษัทฯ ได้ร่วมหารือกับ PTT เพื่อหาข้อสรุปที่ยุติธรรมกับทั้งสองฝ่าย แต่ไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ ดังนั้น เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้ใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด โดยได้ดำเนินการยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ (ข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 114/2552) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง (คดีหมายเลขคำที่ 3162/2553) เรียกร้องให้ PTT และ PTTGC ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัทฯ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 29,368 ล้านบาท และ 9,382 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งศาลแพ่งมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี (คดีหมายเลขคำที่ 3162/2553) ที่ฟ้องร้องชั่วคราวเพื่อรอฟังคำวินิจฉัยคดีข้อพิพาททางการค้าของอนุญาโตตุลาการ

จากกรณีที่ PTT ไม่ปฏิบัติตามสัญญาและบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิทางศาลและเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจาก PTT ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงใช้สิทธิในการยึดหน่วงค่าวัตถุดิบคอนกรีตเสริมเหล็กที่ค้างชำระจาก PTT โดย PTT ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ (ข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 78/2555) เรียกร้องให้บริษัทฯ ชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงิน 1,555 ล้านบาท ให้แก่ PTT

ในเดือนเมษายน 2559 บริษัทฯ ได้รับสำเนาคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (ข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 114/2552) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559 โดยคณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากมีคำชี้ขาดให้ PTT ชำระค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญากับบริษัทฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 390 ล้านบาทต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาด (วันที่ 25 มีนาคม 2559) พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของยอดเงินค่าเสียหายที่ได้จากการคำนวณข้างต้นนับตั้งแต่วันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดจนถึงวันที่ PTT ชำระเงินให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน ซึ่ง PTT ได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าวต่อศาลแพ่งแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (คดีหมายเลขคำที่ พ.3016/2559) ต่อมา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการข้างต้น (คดีหมายเลขคำที่ พ.6000/2559) และศาลแพ่งมีคำสั่งให้รวมพิจารณาคดีหมายเลขคำที่ พ.6000/2559 เข้ากับคดีหมายเลขคำที่ พ.3016/2559 และในเดือนกันยายน 2562 ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้ PTT ชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและให้ยกคำร้องของ PTT และบริษัทฯ ได้ยื่นขอบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลแพ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม PTT ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาดังกล่าว และจะใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกาตามกฎหมายต่อไป

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทฯได้รับสำเนาคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (ข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 78/2555) ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยคณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดให้บริษัทฯต้องชำระค่าวัสดุดิบคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดวงรีขนาด 1,555 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 9.375 ต่อปี คิดจากเงินต้นจำนวน 1,518 ล้านบาท นับถัดจากวันยื่นเสนอข้อพิพาท (18 พฤษภาคม 2555) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ PTT อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่เห็นด้วยกับคำชี้ขาดดังกล่าว และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯใช้สิทธิตามกฎหมายในการยื่นคำร้องขอให้ศาลแพ่งมีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว (คดีหมายเลขคำที่ พ.3492/2560) ต่อมา ในเดือนกันยายน 2560 บริษัทฯได้รับสำเนาคำร้องต่อศาลแพ่งที่ PTT ขอให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (คดีหมายเลขคำที่ พ.3789/2560) และศาลแพ่งมีคำสั่งให้รวมพิจารณาคดีหมายเลขคำที่ พ.3789/2560 เข้ากับคดีหมายเลขคำที่ พ.3492/2560 และในเดือนมีนาคม 2562 ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ และให้ยกคำร้องของ PTT อย่างไรก็ตาม PTT ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาดังกล่าว และได้ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกาแล้วในเดือนสิงหาคม 2562

21. การวัดมูลค่ายุดิษฐรมของเครื่องมือทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุดิษฐรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุดิษฐรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

		งบการเงินรวม					
		ระดับ 1*		ระดับ 2**		รวม	
		30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
		2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุดิษฐรม							
เงินลงทุนชั่วคราว							
	หน่วยลงทุนในกองทุนรวม	524	185	-	-	524	185
	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	526	534	526	534

(หน่วย: ล้านบาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		ระดับ 1*		ระดับ 2**		รวม	
		30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
		2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุดิษฐรม							
เงินลงทุนชั่วคราว							
	หน่วยลงทุนในกองทุนรวม	519	170	-	-	519	170
	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	342	345	342	345

* ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์อย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

** ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

22. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562